



## 5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐẶT HÀNG GIA CÔNG

Động lực đằng sau sự hài lòng của khách hàng là việc thực hiện đơn hàng kịp thời. Mặc dù có thể có một vài lợi thế khi đóng gói và giao hàng cho bạn, nhưng nó có thể trở nên cực kỳ khó khăn để theo dõi tất cả các đơn đặt hàng của bạn khi doanh nghiệp của bạn mở rộng. Cho dù doanh nghiệp của bạn là nhỏ hay lớn, có rất nhiều lợi ích của việc gia công các yêu cầu thực hiện đơn đặt hàng của bạn cho một công ty hậu cần của bên thứ ba. Bài viết này sẽ tiết lộ cho bạn năm lợi ích của việc thực hiện đơn hàng gia công phần mềm.

### 1. Giảm thiểu chi phí

Mặc dù nó có vẻ có hiệu quả chi phí để thực hiện đơn đặt hàng của bạn, dịch vụ thực hiện đơn đặt hàng gia công phần mềm khi doanh nghiệp của bạn phát triển có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền. Dưới đây là một số cách mà qua đó việc thuê dịch vụ hoàn thành đơn đặt hàng sẽ giảm chi phí trên không của bạn.

Nhiều công ty thực hiện đơn hàng thương lượng một tỷ giá hợp lý với các hãng giao thông vì khối lượng vận chuyển khổng lồ của họ. Không chỉ doanh nghiệp của bạn sẽ được hưởng lợi từ sức mạnh đàm phán của họ mà còn từ chuyên môn của họ về đóng gói và vận chuyển.

Bằng cách thuê một công ty hậu cần thực hiện đơn đặt hàng của bên thứ ba, bạn sẽ không còn phải thanh toán thêm cho thuê kho dài hạn nữa. Tất cả các bạn sẽ được yêu cầu phải làm là trả một khoản phí hàng tháng cho

các dịch vụ thực hiện được cung cấp và cho số lượng không gian sản phẩm của bạn chiếm.

Gia công phần mềm dịch vụ thực hiện đơn đặt hàng của bạn phục vụ cho mọi nhu cầu kinh doanh của bạn ngay cả khi doanh nghiệp phát triển. Bạn sẽ ít phải lo lắng về khi nói đến không gian nhà kho, đàm phán với mức giá thấp hơn với các công ty vận chuyển và thuê nhân viên thực hiện đơn đặt hàng chất lượng.

Thời gian để tập trung vào tăng trưởng kinh doanh của bạn

Việc thực hiện đơn hàng gia công phần mềm tiết kiệm cho bạn chi tiêu vô số thời gian đóng gói và vận chuyển đơn đặt hàng của khách hàng của bạn. Thời gian bạn đã có thể hoàn thành đơn đặt hàng của riêng bạn bây giờ có thể được hướng tới tìm nguồn cung ứng sản phẩm, bán hàng và tiếp thị. Những hành động giá trị gia tăng này giúp doanh nghiệp của bạn phát triển và sử dụng thời gian của bạn tốt hơn.

## **2. Mở rộng quy mô kinh doanh của bạn**

Khi công ty của bạn phát triển việc thực hiện đơn hàng trở nên căng thẳng và tốn kém hơn. Gia công phần mềm các dịch vụ này giúp bạn bớt lo lắng về việc tìm kiếm không gian nhà kho, đóng gói và phân phối giá cả phải chăng, quản lý thêm hàng tồn kho hoặc thậm chí thuê nhân viên kiểm kê mới. Thay vào đó, gia công phần mềm cho phép bạn mở rộng doanh nghiệp của mình nhanh như bạn mong muốn mà không sợ tác động tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng của bạn.

## **3. Lưu trữ và phân phối tốt hơn**

So với việc hoàn thành đơn hàng của riêng bạn, công ty thực hiện cho phép bạn tổ chức, lưu trữ và phân phối đơn đặt hàng của mình hiệu quả hơn. Họ sẽ xử lý tất cả công việc từ việc tiếp nhận, đóng gói, lưu trữ và quản lý sản phẩm của bạn. Còn gì nữa? Các công ty thực hiện đơn đặt hàng loại bỏ nguy cơ lỗi vận chuyển nhờ quy trình tự động nâng cao, công nghệ kiểm kê hiện đại, quy trình nhận và trả lại chi tiết cũng như các phương thức chọn và sắp xếp hợp lý.

## **4. Xây dựng thương hiệu**

Hợp tác với một số nhà cung cấp thực hiện đơn đặt hàng nổi tiếng có thể mang lại lợi ích cho bạn bằng cách kết nối hình ảnh và thương hiệu của họ với doanh nghiệp của bạn. Nó có thể có vẻ tầm thường, nhưng nếu công ty thực hiện đơn đặt hàng của bạn đang tiến hành kinh doanh của

họ một cách chuyên nghiệp, doanh nghiệp của bạn cũng sẽ được coi là chuyên nghiệp. Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Nếu bạn chọn một đối tác không tốt hoặc tự xử lý việc thực hiện đơn đặt hàng, điều đó có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, nhu cầu về thêm nhân viên, không gian nhà kho bổ sung và dịch vụ hoàn thành đơn đặt hàng tăng lên. Theo truyền thống, việc thực hiện đơn đặt hàng là nhiều hơn cho các công ty lớn hơn quan tâm đến việc sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba để hoàn thành quy trình chọn và đóng gói và giao hàng cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng trên các trang web thị trường như Amazon, Qoo10 và Lazada, nhiều công ty đã bắt đầu gia công dịch vụ thực hiện đơn hàng của họ cho các công ty hậu cần của bên thứ ba. Mặc dù lợi ích của việc thực hiện đơn đặt hàng gia công có thể thay đổi từ công ty này sang công ty khác, nhưng nó rất đáng để thử.